

030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม จัดเวทีทบทวนแผน และจัดทำแผนงาน โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ อำเภออุซันต์ ณ ศาลาประชาคมบ้านมะขาม หมู่ 2 ตำบลปราสาท อำเภออุซันต์

นายนาวัน ป็องกัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวณัฐธิญา สุทธิภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวเบญญาภา กุลดิถี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม จัดเวทีทบทวนแผน และจัดทำแผนงาน โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ อำเภออุซันต์ โดยมีคณะทำงานระดับอำเภอ คณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมจัดทำแผนงานโครงการด้านการเกษตรภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า ศักยภาพของหมู่บ้าน ได้แก่ จุดเด่น จุดอ่อน โอกาส รวมถึงสภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน



วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.

ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม จัดเวทีทบทวนแผน และจัดทำแผนงาน โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ อำเภอวังหิน ณ ศาลาประชาคม หมู่ 1 ตำบลควนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

นายนาวัน ป้องกัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวณัฐฐิญา สุทธภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม จัดเวทีทบทวนแผน และจัดทำแผนงาน โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ อำเภอวังหิน โดยมีคณะทำงานระดับอำเภอ คณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมจัดทำแผนงานโครงการด้านการเกษตรภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า ศักยภาพของหมู่บ้าน ได้แก่ จุดเด่น จุดอ่อน โอกาส รวมถึงสภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน



วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.

ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม จัดเวทีทบทวนแผน และจัดทำแผนงาน โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ อำเภอเมืองจันทร์ ณ ศาลาประชาคมบ้านตาด หมู่ 6 ต.ตาโกน อำเภอเมืองจันทร์

นายนาวิน ป็องกัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวสัจจภรณ์ นิงนาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวอุภาวดี มณีวงศ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม จัดเวทีทบทวนแผน และจัดทำแผนงาน โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ อำเภอเมืองจันทร์ โดยมีคณะทำงานระดับอำเภอ คณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมจัดทำแผนงานโครงการด้านการเกษตรภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าศักยภาพของหมู่บ้าน ได้แก่ จุดเด่น จุดอ่อน โอกาส รวมถึงสภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน

